



THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ CÁC CẤP

KỶ HỌP THỨ 5, QUỐC HỘI KHÓA XV:

Cần các quyết sách thiết thực để bảo đảm an sinh xã hội



Toàn cảnh phiên họp ngày 31-5.

Ảnh: quochoi.vn

Tiếp tục Chương trình làm việc, ngày 31-5, Quốc hội thảo luận tại Hội trường về đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách Nhà nước năm 2022; tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách Nhà nước những tháng đầu năm 2023.

Tại phiên thảo luận, nhiều đại biểu nêu ra thực trạng nhiều doanh nghiệp đang phải đối mặt với khó khăn, thậm chí phải rút khỏi thị trường lao động, ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống của người lao động; cần các quyết sách thiết thực để duy trì và bảo đảm an sinh xã hội.

Đại biểu tỉnh Tuyên Quang đồng tình cao với báo cáo của Chính phủ và cho rằng, các báo cáo đã đánh giá đầy đủ, toàn diện về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, ngân sách Nhà nước năm 2022 và 6 tháng đầu năm 2023. Trong bối cảnh kinh tế thế giới có nhiều biến động và khó lường, nhưng Đảng và Nhà nước đã ban hành nhiều chính sách thiết thực, Chính phủ đã điều hành linh hoạt, hiệu quả, huy động được sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, người dân và doanh nghiệp. Năm 2022, nước ta đã thực hiện khá toàn diện các mục tiêu phát triển

(Xem tiếp trang 2)

PV

Tổng kết các hoạt động kỷ niệm 60 năm Ngày Bác Hồ về thăm Nam Định

Chiều 31-5, Ban TVTU tổ chức Hội nghị tổng kết các hoạt động kỷ niệm 60 năm Ngày Bác Hồ về thăm Đảng bộ và nhân dân tỉnh Nam Định (21-5-1963 - 21-5-2023). Các đồng chí: Phạm Gia Túc, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 60 năm Ngày Bác Hồ về thăm tỉnh Nam Định; Phạm Đình Nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng Ban Tổ chức các hoạt động kỷ niệm chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban TVTU; lãnh đạo HĐND, UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh là thành viên Ban Tổ chức các hoạt động kỷ niệm.

Xác định các hoạt động kỷ niệm 60 năm Ngày Bác Hồ về thăm Đảng bộ và nhân dân tỉnh Nam Định là sự kiện chính trị trọng tâm của tỉnh trong năm 2023 và trong cả nhiệm kỳ, ngay từ cuối năm 2022, Ban TVTU đã ban hành Kế hoạch số 81-KH/TU về tổ chức các hoạt động kỷ niệm với 5 chuỗi hoạt động lớn gồm: Tổ chức Cuộc thi viết "Bác Hồ với Nam Định, Nam Định với Bác Hồ"; Hội thảo "Nam Định 60 năm thực hiện lời dạy của Bác"; Triển lãm "Nam Định in dấu chân Người"; mở đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng gắn với các phong trào thi đua yêu nước; tổ chức Lễ kỷ niệm 60 năm Ngày Bác Hồ về thăm Đảng bộ và nhân dân tỉnh Nam Định. Để tạo sự thống nhất trong



Các đồng chí: Phạm Gia Túc, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Phạm Đình Nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh trao tặng Bằng khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong các hoạt động kỷ niệm 60 năm Ngày Bác Hồ về thăm Đảng bộ và nhân dân tỉnh Nam Định.

Ảnh: VĂN HUỖNH

lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện, Ban TVTU đã thành lập Ban Tổ chức các hoạt động kỷ niệm do đồng chí Bí thư Tỉnh ủy làm Trưởng Ban; phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên; ban hành 18 văn bản chỉ đạo, hướng dẫn kịp thời các nhiệm vụ trọng tâm cần triển

khai đối với các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị trên địa bàn toàn tỉnh. Chỉ đạo chuẩn bị chu đáo các điều kiện tổ chức các hoạt động kỷ niệm; đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng tạo đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng; tăng cường

các hoạt động chỉnh trang cảnh quan đô thị, đảm bảo vệ sinh môi trường; xây dựng phương án đảm bảo tuyệt đối an ninh, an toàn, nhất là những địa điểm có hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước.

(Xem tiếp trang 4)

XUÂN THU

GRDP 6 tháng đầu năm của tỉnh tăng trưởng 8,5%, đứng thứ 3 vùng đồng bằng sông Hồng

Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, so với cùng kỳ năm trước, tổng sản phẩm (GRDP) 6 tháng đầu năm 2023 của tỉnh tăng trưởng 8,5%, đứng thứ 6/63 tỉnh, thành trên toàn quốc, đứng thứ 3 vùng đồng bằng sông Hồng. Trong đó, chỉ số khu vực công nghiệp và xây dựng duy trì mức tăng trưởng khá 12,59%; khu vực dịch vụ tăng 7,32%; thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm tăng 8,56%. Chỉ số khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng trưởng 3,15%.

Một số chỉ tiêu cụ thể: Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) của tỉnh tăng 13,3%; đáng ghi nhận ngành công nghiệp chế biến, chế tạo có tốc độ tăng cao nhất 13,4%, hầu hết các sản phẩm chủ yếu có mức tăng trưởng khá. Tại khu vực dịch vụ, tổng mức lưu chuyển hàng hoá bán lẻ và dịch vụ tiêu dùng xã hội tăng 13,6%.

Trong điều hành phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm, tỉnh xác định

quan điểm chỉ đạo quyết liệt phấn đấu hoàn thành mọi chỉ tiêu đã đề ra từ đầu năm. Trong đó, các nhiệm vụ trọng tâm gồm: Bám sát diễn biến thực tế trong nước và trên trường quốc tế, lường trước các khó khăn, tác động tiêu cực sẽ trải qua trong những tháng cuối năm để chủ động kịch bản, phương án điều hành, thúc đẩy nền kinh tế của tỉnh tiếp tục phát triển. Tích cực tiếp cận, nắm bắt, tiếp nhận thông tin để kịp thời hỗ trợ các doanh nghiệp, nhà đầu tư, dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh giải quyết tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc thúc đẩy sản xuất, kinh doanh, đầu tư các công trình, dự án. Quyết liệt đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công nhằm nâng tổng cầu cho nền kinh tế, góp phần hỗ trợ, bù đắp rất tích cực cho những khó khăn từ hoạt động sản xuất, kinh doanh. Chủ trương thúc đẩy các chỉ số đang ở mức tăng trưởng khá khiêm tốn./.

THANH THÚY

Báo Nam Định phát động hưởng ứng Giải Báo chí Búa liềm vàng lần thứ VIII - năm 2023

Thực hiện Kế hoạch số 102-KH/TU ngày 17-4-2023 của Ban TVTU về việc hưởng ứng Giải Báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) lần thứ VIII - năm 2023, ngày 31-5, Báo Nam Định tổ chức hội nghị phát động hưởng ứng Giải.

Hưởng ứng Giải Báo chí Búa liềm vàng, những năm qua, Báo Nam Định đã tích cực tham gia và đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận. Đặc biệt, năm 2022, nhóm tác giả của Báo Nam Định đã có

tác phẩm đoạt Giải Khuyến khích Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) lần thứ VII - năm 2022. Qua đó, tạo động lực để Báo Nam Định tiếp tục nâng cao chất lượng tuyên truyền về lĩnh vực xây dựng Đảng, góp phần đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống.

Triển khai kế hoạch hưởng ứng Giải lần thứ VIII - năm 2023, Báo Nam Định xây dựng chuyên mục

(Xem tiếp trang 2)

LAM HỒNG

Một số chính sách nổi bật có hiệu lực từ tháng 6-2023

100% kết quả thủ tục hành chính một cửa được cấp bản điện tử

Theo Quyết định 13/QĐ-BCĐCCHC ngày 8-3-2023 của Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch hoạt động năm 2023 của Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ, từ 1-6-2023, 100%

kết quả thủ tục hành chính một cửa được cấp bản điện tử.

Kế hoạch xác định mục tiêu năm 2023 sẽ tập trung nâng cao chất lượng chỉ đạo, điều hành công tác cải cách hành chính của các thành viên Ban Chỉ đạo cải cách

(Xem tiếp trang 4)

PV

TÁC PHẨM THAM DỰ GIẢI BÁO CHÍ BÚA LIỀM VÀNG LẦN THỨ VIII-2023



“TIẾP LỬA” học và làm theo Bác

Thời gian qua, Ban TVTU đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tiếp tục đẩy mạnh thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW gắn với thực hiện Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25-10-2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, các biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa". Qua đó tạo chuyển biến tích cực trong công tác xây dựng Đảng, phát triển kinh tế - xã hội, góp phần thực hiện hiệu quả các chỉ tiêu nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX để ra.

(Xem tiếp trang 3)

Các đại biểu xem trưng bày các bài viết đoạt giải, chất lượng cao tham gia Cuộc thi viết "Bác Hồ với Nam Định, Nam Định với Bác Hồ".

Bài và ảnh: VĂN TRỌNG



TIN THẾ GIỚI

Chủ tịch Cuba khẳng định tình đoàn kết với Nga

Ngày 30-5, Chủ tịch Cuba Miguel Diaz-Canel đã nêu bật mối quan hệ tốt đẹp giữa La Habana và Moskva, đồng thời chỉ trích các biện pháp trừng

phạt do các cường quốc phương Tây áp đặt đối với Nga.

Trả lời phỏng vấn của kênh truyền hình RT, ông Diaz-Canel khẳng định mối quan hệ giữa Cuba với Nga "rất tốt đẹp", tiếp nối tình hữu nghị lịch sử đã được hình thành từ thời Liên Xô. Chủ tịch Cuba nhận định Tổng thống Nga Vladimir Putin là "người bạn chân thành" của đảo quốc Caribe.

(Xem tiếp trang 4)

TIN TRONG NƯỚC

NGHỆ AN Xử phạt 660 cơ sở vi phạm an toàn thực phẩm

Triển khai thực hiện "Tháng hành động vì an toàn thực phẩm" năm 2023 (15-4-2023 - 15-5-2023), Nghệ An đã

đẩy mạnh công tác thông tin, truyền thông nhằm nâng cao nhận thức của chủ cơ sở, người trực tiếp tham gia sản xuất, kinh doanh, chế biến thực phẩm cũng như người tiêu dùng trong công tác đảm bảo an toàn thực phẩm.

Toàn tỉnh đã tổ chức 114 cuộc nói chuyện truyền thông cho 5.204 lượt người; tổ chức tập huấn 38 lớp

(Xem tiếp trang 2)

PV

THÁNG HÀNH ĐỘNG VÌ TRẺ EM NĂM 2023: Chung tay giảm thiểu tổn hại cho trẻ em

“Xây dựng môi trường sống an toàn, thân thiện, lành mạnh để thực hiện đầy đủ quyền trẻ em, bảo đảm trẻ em được phát triển toàn diện. Thực hiện hiệu quả các chính sách, pháp luật về chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em. Chủ động giải quyết các vấn đề về trẻ em, phòng ngừa, giảm thiểu các nguy cơ trẻ em bị xâm hại, trẻ em bị tai nạn, thương tích, nhất là đuối nước, tai nạn giao thông...”. Đây là mục đích, yêu cầu Kế hoạch số 61/KH-UBND ngày 6-4-2023 của UBND tỉnh về tổ chức Tháng Hành động vì trẻ em năm 2023.



Tiết mục văn nghệ của Nhà văn hóa Thiếu nhi thành phố Nam Định.

Theo thống kê của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TB và XH), toàn tỉnh có 481.542 trẻ em, chiếm 26% dân số; trong đó gần 4.900 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, 32.449 trẻ em có nguy cơ rơi vào hoàn cảnh đặc biệt và trẻ em có hoàn cảnh khác. Số trẻ em từ dưới 6 tuổi được cấp thẻ bảo hiểm y tế là 180.248 trẻ (đạt tỷ lệ 100%). Năm 2022 và những tháng đầu năm 2023, công tác phòng ngừa, can thiệp giảm thiểu nguy cơ trẻ em bị rơi vào hoàn cảnh đặc biệt, trẻ em bị tai nạn thương tích, đuối nước được các ngành, địa phương trong tỉnh tiếp tục quan tâm; xây dựng môi trường sống an toàn, thân thiện, lành mạnh cho trẻ em được chú trọng. Công tác chăm sóc sức khỏe trẻ em được cải thiện với nhiều chương trình hiệu quả.

Thực hiện Dự án “Hỗ trợ triển khai các can thiệp hiệu quả và bền vững để phòng, chống đuối nước trẻ em tại tỉnh Nam Định năm 2022”, toàn tỉnh đã tổ chức 18 lớp tập huấn nâng cao nhận thức về phòng chống đuối nước trẻ em cho 900 người là người giám hộ/phụ huynh, giáo viên mầm non, cán bộ xã, các gia đình có trẻ em dưới 15 tuổi; tổ chức 40 cuộc truyền thông tại cộng đồng, tập huấn kỹ năng bơi lội, phòng ngừa xâm hại, bạo lực, tai nạn thương tích trẻ em cho gần 1.200 người là cha, mẹ, người chăm sóc trẻ em; phát 154 lần thông điệp tuyên truyền về phòng, chống đuối nước trên các phương tiện truyền thanh 3 cấp. Năm 2022, Quy Bảo trợ trẻ em các cấp đã vận động được 2.221 triệu đồng; trong đó, cấp tỉnh 621 triệu đồng, cấp huyện 1.600 triệu đồng. Từ nguồn quỹ đã tổ chức các hoạt động như: Trao tặng 50 suất học bổng, 80 xe đạp cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn vượt lên học tập tốt, 400 bộ thiết bị đồ dùng học tập cho 400 trẻ em có hoàn cảnh khó khăn; phối hợp với Quỹ “Hiểu về trái tim” phẫu thuật cho 9 trẻ em bị mắc bệnh tim bẩm sinh với tổng kinh phí hỗ trợ 878 triệu đồng; trao tặng 91 tủ sách cho 5 trường tiểu học, THCS tại huyện Vụ Bản, Nam Trực do Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam và Công ty Cổ phần Sao Thái Dương tài trợ.

Công tác bảo đảm cho trẻ em được vui chơi, giải trí các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể dục, thể thao nhằm phòng, chống xâm hại

trẻ em được chú trọng thực hiện. Trong năm 2022, toàn tỉnh đã tổ chức gần 70 hoạt động văn hóa cho trẻ em với nhiều hình thức đa dạng như: hội thi, diễn đàn, nói chuyện truyền thống; tham quan tại bảo tàng, chiếu phim về truyền thống về vang của Đảng, dân tộc, chủ đề biển đảo... Phong trào “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” cùng các phong trào văn nghệ quần chúng, phong trào thể dục thể thao ở cơ sở được tổ chức đa dạng về loại hình, bảo đảm và đáp ứng nhu cầu vui chơi, giải trí, nghỉ ngơi của hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể dục thể thao của nhân dân nói chung và trẻ em nói riêng. Tỉnh Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã chủ trì phối hợp với Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các trường THCS tổ chức giao lưu thể thao chào mừng kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, 76 năm Ngày Thế thao Việt Nam, hưởng ứng chương trình “Mỗi thanh niên 10 nghìn bước chân mỗi ngày” năm 2022 với sự tham gia của đông đảo học sinh, sinh viên trên địa bàn tỉnh.

Công tác chăm sóc, giáo dục trẻ em đã đạt mục tiêu và các chỉ tiêu đề ra: 100% trẻ em thuộc hộ nghèo, cận nghèo, trẻ em dưới 6 tuổi được cấp thẻ bảo hiểm y tế. Tổ chức tốt việc tiêm chủng, chăm sóc sức khỏe cho trẻ em nhằm giảm đến mức thấp nhất tỷ lệ trẻ bị suy dinh dưỡng. Tỷ lệ trẻ em từ 3-5 tuổi đi mẫu giáo đạt 98%; tỷ lệ trẻ em nhập tiểu học đúng độ tuổi đạt 98,7%; tỷ lệ trẻ em nhập học THCS đạt 99,58%; 100% trẻ em được đăng ký khai sinh đúng theo quy định của pháp luật; 98% trẻ em khuyết tật được trợ giúp, chăm sóc bằng các hình thức khác nhau, trị liệu phục hồi chức năng, chú trọng giáo dục hòa nhập cộng đồng; không có trẻ em nghiện ma túy, trẻ em bị bóc lột, mua bán, trẻ em di cư, lánh nạn, bị

trí, thể dục, thể thao, du lịch, tham quan, giao lưu để trẻ em có cơ hội bày tỏ các vấn đề có liên quan phù hợp với độ tuổi, mức độ trưởng thành và phát triển. Vận động các tổ chức, cá nhân ủng hộ, hỗ trợ xây dựng các công trình phúc lợi, các chương trình hỗ trợ trẻ em; trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt; hỗ trợ khám, chữa bệnh cho trẻ em nghèo, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt; phẫu thuật, chỉnh hình cho trẻ em mắc các dạng tật.

Đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền về công tác phòng, chống dịch bệnh mùa hè, công tác khám, chữa bệnh cho trẻ em, đặc biệt quan tâm trẻ em bị dịch bệnh, nghèo, suy dinh dưỡng, bị khuyết tật, là nạn nhân của chất độc hóa học, nhiễm HIV, bị xâm hại tình dục, bạo lực, bị tai nạn thương tích. Tuyên truyền, giáo dục, phổ biến kiến thức pháp luật về quyền và bổn phận của trẻ em; kỹ năng sống, kỹ năng tự bảo vệ, kỹ năng phòng ngừa bạo lực học đường, phương pháp xử trí các vụ việc bạo lực, xâm hại trẻ em và kỹ năng phòng, chống tai nạn thương tích cho học sinh, giáo viên, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục. Kiểm tra, rà soát, phát hiện kịp thời các khu vực thường xảy ra tai nạn đuối nước hoặc có nguy cơ xảy ra tai nạn đuối nước để có biện pháp chủ động phòng ngừa, bảo đảm an toàn cho trẻ em trong dịp nghỉ hè, mùa mưa bão. Phát động toàn dân tham gia ủng hộ, giúp đỡ trẻ em nghèo, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, trẻ mồ côi, là nạn nhân của xâm hại, bạo lực. Phát động đoàn viên, thanh niên tham gia các đội tình nguyện bảo vệ, chăm sóc trẻ em các xã, phường, thị trấn, giúp đỡ học sinh nghèo, học sinh bỏ học và có nguy cơ bỏ học được trở lại trường tham gia học tập. /

Bài và ảnh: VIỆT THẮNG

Quan tâm chăm lo đời sống cho hội viên, nhất là với những hội viên nghèo, có đơn không nơi nương tựa, những năm qua, Hội Người mù tỉnh đã vận động các nhà hảo tâm đóng góp, hỗ trợ kinh phí xây dựng nhà “Đại đoàn kết” nhằm giúp họ an cư, từng bước ổn định cuộc sống.

Ủy ban MTTQ tỉnh, Hội Người mù tỉnh cùng các cơ quan chức năng đã tích cực đẩy mạnh thực hiện các cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới (NTM), đô thị văn minh” gắn với phong trào “Cả nước chung tay xây dựng NTM”; vận động xây dựng Quỹ “Vi người nghèo” với mục tiêu không để ai bị bỏ lại phía sau. Trong đó việc xây dựng nhà ở cho người khiếm thị, hộ nghèo, gia đình chính sách, người có hoàn cảnh khó khăn luôn được quan tâm, để họ được an cư, vươn lên trong cuộc sống. Trong 5 năm qua, Hội Người mù tỉnh đã phối kết hợp với Ủy ban MTTQ các cấp vận động nguồn

động, bà Cọi cho biết: “Tôi thật sự biết ơn các cơ quan, đoàn thể, các nhà hảo tâm, Hội Người mù tỉnh và huyện đã quan tâm đến tôi. Ở độ tuổi ngoài 80 mà còn được hỗ trợ xây nhà mới đó là niềm vui sướng, hạnh phúc nhất cuộc đời tôi”. Bà Đàm Thị Bưởi ở xã Liên Bảo (65 tuổi) sinh ra trong gia đình có 3 anh em đều bị khiếm thị bẩm sinh. 2 người anh của bà đã lập gia đình nên bà sống 1 mình đã nhiều năm trong căn nhà mái ngói xập xệ. Năm 2021, bà đã được Hội Người mù huyện cùng các nhà hảo tâm hỗ trợ 30 triệu đồng để sửa lại nhà. Tường nhà được bóc ra sơn lại, trần nhà được đóng nhựa kiên cố. Bà Bưởi cho biết: “Nhà của tôi trước kia xuống cấp, mỗi khi mưa to gió lớn là tôi luôn cảm thấy bất an. Được các tổ chức giúp đỡ, bà con hàng xóm trông coi, phụ giúp chuyển sửa nhà tôi mừng lắm. Đây là những ngày mưa gió, tôi cũng cố được chỗ ở khô ráo, thoáng mát, bớt lo lắng”. Cùng với bà Cọi, bà Bùi, còn có bà

Những mái ấm cho người khiếm thị

kinh phí, làm mới và sửa chữa 31 căn nhà cho người mù trị giá 930 triệu đồng. Ông Trần Xuân Dương, Chủ tịch Hội Người mù tỉnh cho biết: Hầu hết các gia đình người mù khi triển khai xây dựng nhà ở đều có sự ủng hộ về tiền mặt và cả ngày công lao động của chính quyền, hội đoàn thể tại cơ sở và bà con nhân dân. Nhiều căn nhà “Đại đoàn kết” được xây dựng tạo cho người khiếm thị, tiếp sức cho họ vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống.

Hội Người mù huyện Vụ Bản hiện có 123 hội viên, trong đó có nhiều hội viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Ngoài giúp đỡ hội viên học nghề, học chữ, nâng cao đời sống tinh thần, trong 5 năm qua, Hội Người mù huyện Vụ Bản đã kêu gọi, hỗ trợ xây, sửa nhà cho 4 hội viên, trong đó có 1 người nhà được xây mới, 3 ngôi nhà được sửa chữa. Chúng tôi có dịp cùng cán bộ Hội Người mù huyện đến thăm bà Nguyễn Thị Cọi ở xã Liên Minh. Bà Cọi năm nay 81 tuổi, cô đơn không nơi nương tựa, sống trong căn nhà nhỏ chật chội, đã xuống cấp nghiêm trọng. Thu nhập của bà chỉ trông vào mấy luống rau nhỏ, gần đây khi tuổi cao, sức yếu, bà còn không đi chợ, chỉ quanh quẩn ở nhà, thỉnh thoảng có người cháu họ hoặc hàng xóm hỗ trợ giúp đỡ. Chia sẻ với những khó khăn của bà Cọi, năm 2021, Hội Người mù huyện đã kêu gọi các cấp, ngành, tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp hỗ trợ 100 triệu đồng giúp bà xây nhà mới. Sau hơn 1 tháng xây dựng, ngôi nhà mới có diện tích hơn 30m² được hoàn thành. Hình dung ra ngôi nhà mới bằng những ngón tay gây sạm, in hằn dấu thời gian và sự cố cực, giọng run rẩy vì xúc

Nguyễn Thị Tý ở xã Tân Thành, Nguyễn Thị Hòa ở xã Tân Khánh cũng đã được Hội Người mù huyện cùng các cơ quan chức năng hỗ trợ 20 triệu đồng/người để sửa chữa lại nhà ở.

Hội Người mù huyện Trực Ninh hiện có 158 hội viên; trong đó có 80 hội viên đang trong độ tuổi lao động còn lại là trẻ nhỏ và người già yếu. Những năm qua, Hội Người mù huyện luôn quan tâm, chăm lo đời sống, vật chất, tinh thần cho hội viên, trong đó có hoạt động xây, sửa nhà cho những hội viên có hoàn cảnh khó khăn. Năm 2020, Hội đã vận động giúp đỡ bà Nguyễn Thị Ngạch, hơn 80 tuổi, sống một mình ở xã Liêm Hải 40 triệu đồng xây dựng ngôi nhà mới. Chị Nguyễn Thị Nhâm, Chủ tịch Hội Người mù huyện Trực Ninh cho biết: “Hội thường xuyên tìm hiểu, khảo sát những hội viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn để đề xuất, phối hợp với các cơ quan chức năng kêu gọi, vận động thêm nguồn lực từ cộng đồng xã hội để tặng quà, sửa chữa nhà, hỗ trợ hội viên. Đồng thời tăng cường tuyên truyền để cộng đồng, xã hội hiểu hơn, từ đó có sự quan tâm, chia sẻ, giúp người khiếm thị hòa nhập cộng đồng”.

Hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở cho những người yếu thế trong xã hội như người khiếm thị, người khuyết tật, hộ nghèo, cận nghèo thể hiện tinh thần tương thân, tương ái, là hành động là rách, phát huy giá trị nhân văn, truyền thống tốt đẹp của dân tộc. Những sự chia sẻ, chung tay giúp đỡ đó sẽ giúp những người yếu thế nói chung và những người khiếm thị nói riêng phần nào với bớt những khó khăn để lạc quan, tích cực hơn trong cuộc sống. /



Cán bộ Hội Người mù huyện Vụ Bản thăm, động viên bà Nguyễn Thị Cọi ở xã Liên Minh. Bài và ảnh: THANH HOA

(Tiếp theo trang 1)

Kỳ I: Quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo

Ngay sau khi Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị được ban hành, Ban TVTU đã chủ động ban hành kế hoạch toàn khoá, kế hoạch tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền chuyên đề toàn khoá, chuyên đề hàng năm với nhiều đổi mới. Việc tổ chức học tập chuyên đề theo hình thức trực tuyến từ tỉnh đến cơ sở đã mở rộng đối tượng học tập, thu hút sự quan tâm của đông đảo cán bộ, đảng viên và nhân dân, vừa đảm bảo chất lượng, đồng thời thực, hiệu quả, vừa tiết kiệm thời gian, chi phí tổ chức đã tạo chuyển biến tích cực về ý thức tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao ý thức trách nhiệm, từng bước đẩy lùi suy thoái về tư tưởng, đạo đức trong một bộ phận cán bộ, đảng viên, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức đảng, chất lượng đảng viên. Cùng với việc tổ chức thực hiện, Ban TVTU chỉ đạo các cấp ủy tiến hành rà soát, bổ sung và thực hiện nghiêm quy chế làm việc của cấp ủy, cơ quan, đơn vị; xác định rõ thẩm quyền, trách nhiệm của tập thể, cá nhân trong lãnh đạo, điều hành và thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao. Duy trì thực hiện nghiêm nguyên tắc sinh hoạt Đảng, chế độ giao ban, hội họp; mở rộng dân chủ trong lãnh đạo tập thể, để cao trách nhiệm cá nhân trong thực hiện nhiệm vụ. Các cơ quan, đơn vị thường xuyên rà soát, bổ sung đưa vào quy chế, quy trình làm việc; xây dựng chương trình, kế hoạch công tác; chấn chỉnh lề lối, tác phong làm việc của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong thực thi công vụ. Đặc biệt tỉnh đã tăng cường chỉ đạo triển khai đồng bộ các giải pháp; thực hiện tốt công tác phối hợp giữa các sở, ngành chuyên môn của tỉnh và các huyện, thành phố để giải quyết những

“TIẾP LỬA” học và làm theo Bác

vấn đề phát sinh ngay từ cơ sở, nhất là những việc có liên quan đến quyền và lợi ích của người dân như: Công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, giải phóng mặt bằng, quản lý đô thị, bảo vệ môi trường, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; tập trung xử lý nghiêm các vụ phạm trong quản lý, sử dụng đất, không để phát sinh vi phạm mới; triển khai đồng bộ, kịp thời các chế độ chính sách. Để việc làm theo Bác có hiệu quả, Ban TVTU tiếp tục mở các đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, phát động đợt chính trị về xây dựng chính đôn Đảng và hệ thống chính trị với chủ đề “Tự soi, tự sửa” gắn với việc học chuyên đề hàng năm. Tiếp tục cụ thể hóa và thực hiện nghiêm Quy định số 11-QĐ/TW ngày 18-2-2019 của Bộ Chính trị “về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của người dân”. Theo đó, yêu cầu các địa phương, đơn vị chỉ đạo, rà soát giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo tại các huyện, thành phố; xác định rõ trách nhiệm của người đứng đầu trong giải quyết khiếu nại, tố cáo. Mặt khác, Tỉnh ủy ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TU về nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám

sát, thi hành kỷ luật Đảng; tăng cường kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm, phòng, chống tham nhũng, lãng phí giai đoạn 2021-2025. Năm 2022, Ban TVTU đã thành lập 5 đoàn kiểm tra, tiến hành kiểm tra 10 tổ chức đảng trực thuộc Đảng bộ tỉnh; thành lập 10 đoàn kiểm tra do các đồng chí Ủy viên Ban TVTU làm trưởng đoàn, kiểm tra 6 tổ chức đảng, 11 đảng viên... Bên cạnh đó, Ban TVTU tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện Nghị định 130 của Chính phủ về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị. Thực hiện nghiêm Quy định số 1399-QĐ/TU, ngày 19-3-2020 về “sự lãnh đạo của Ban TVTU đối với công tác nội chính, cải cách tư pháp và phòng, chống tham nhũng”. Chỉ đạo kiểm điểm, xem xét, thi hành kỷ luật đối với tổ chức đảng, đảng viên sau kết luận kiểm tra, giám sát theo quy định. Từ năm 2021 đến nay, các cơ quan bảo vệ pháp luật đã khởi tố, điều tra, xét xử 36 vụ án tham nhũng trên địa bàn.

Điểm nhấn trong thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ở tỉnh là thời gian qua là Ban TVTU đã tập trung triển khai các hoạt động Kỷ niệm 60 năm Ngày Bác Hồ về thăm Đảng bộ và nhân dân tỉnh Nam Định (21-5-1963 - 21-5-2023) nhằm tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm

theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, với nhiều hoạt động thiết thực, tạo sức lan tỏa như: tổ chức Cuộc thi viết “Bác Hồ với Nam Định, Nam Định với Bác Hồ”; Lễ kỷ niệm 60 năm Ngày Bác Hồ về thăm tỉnh, vinh danh 60 gương điển hình tiên tiến; hội thảo khoa học “Nam Định 60 năm thực hiện lời dạy của Bác”; triển lãm “Nam Định in dấu chân Người”. Điển hình là Cuộc thi viết “Bác Hồ với Nam Định, Nam Định với Bác Hồ” đã tạo hiệu ứng, sự lan tỏa mạnh mẽ trong học và làm theo Bác của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh. Kết quả sau hơn 3 tháng phát động Cuộc thi, Ban Tổ chức Cuộc thi đã nhận được tổng số 280.017 bài dự thi. Các bài dự thi đều là những tác phẩm rất tâm huyết của các tác giả thể hiện lòng thành kính, lòng biết ơn vô hạn và niềm tự hào đối với Bác Hồ kính yêu của người dân Nam Định đã được đón Bác 5 lần về thăm. Đồng thời phần ảnh sinh động những mô hình mới, cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả của các tập thể, cá nhân trên địa bàn tỉnh trong học tập và làm theo Bác cũng như những thành tựu nổi bật của tỉnh trong những năm qua. Cùng với thành công của Cuộc thi viết “Bác Hồ với Nam Định, Nam Định với Bác Hồ”, các cấp ủy Đảng, MTTQ và

các tổ chức chính trị - xã hội trong tỉnh đã triển khai có hiệu quả các hoạt động thiết thực như: Tỉnh Đoàn Nam Định tổ chức tổ chức chương trình Tuyên dương thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác năm 2023 và tọa đàm “Khát vọng cống hiến - Lê sống thanh niên”; “Sinh hoạt dưới cờ - Kể chuyện tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Việc Kiểm sát nhân dân tỉnh tổ chức tọa đàm kỷ niệm 60 năm Ngày Bác Hồ về thăm Nam Định; thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và thực hiện lời dạy của Bác Hồ đối với cán bộ kiểm sát. Thành phố Nam Định phát động các phong trào thi đua 100 ngày đêm hưởng ứng kỷ niệm 60 năm Ngày Bác Hồ về thăm tỉnh Nam Định với các dự án, công trình trọng điểm đang triển khai thực hiện trên địa bàn... Thông qua các hoạt động góp phần nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh về nội dung, giá trị và ý nghĩa to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; kết hợp chặt chẽ giữa học và làm theo Bác trong công tác, học tập, lao động sản xuất; đẩy mạnh phong trào thi đua, các cuộc vận động, nhân rộng những mô hình, tấm gương điển hình người tốt, việc tốt tại các cơ quan, đơn vị, địa phương. Với việc thực hiện nghiêm giải pháp quyết liệt, đổi mới và sáng tạo trong triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh tiếp tục nâng cao ý thức trách nhiệm về việc học và làm theo Bác, góp phần hoàn thành toàn diện nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị. (Còn nữa)

